



ที่ ดศ (สคส) ๕๑๒/๔๔

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการพิจารณามีมติให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใด  
ในหน่วยงานของรัฐมาปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๑๐๐.๔/๒๙๗ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เสนอเรื่องการพิจารณามีมติให้  
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐมาปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการ  
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคล (สำนักงานฯ) ขอนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  
ในการอนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐรวมจำนวน ๑๕ คน  
มาปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว ภายในระยะเวลา  
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป โดยให้ถือว่า ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือ  
ผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่มาปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
เป็นการชั่วคราวไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วแต่กรณี จากสังกัดเดิม  
ตามนัยมาตรา ๙๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

#### ๑. โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของสำนักงานฯ

คณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในคราวการประชุม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบกรอบโครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง และแผน  
การบรรจุอัตรากำลังของสำนักงานฯ สำหรับรองรับภารกิจในการดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญเฉพาะด้าน  
ของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา  
ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ โดยให้มีกรอบอัตรากำลังรวมไม่เกิน ๒๑๐ คน และมีแผน  
การบรรจุอัตรากำลังในปีที่ ๑ จำนวน ๑๒๖ คน ปีที่ ๒ จำนวน ๕๒ คน และปีที่ ๓ จำนวน ๓๒ คน ทั้งนี้  
โครงสร้างหน่วยงานในสำนักงานฯ ประกอบด้วย สำนักบริหารกลาง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิจัย  
และพัฒนา สำนักส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักกฎหมาย ศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน  
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักตรวจสอบและกำกับดูแล ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายพัฒนาองค์กร  
และฝ่ายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

## ๒. การดำเนินการเพื่อบรรจุนักงานของสำนักงานฯ

๒.๑ ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๙๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในระหว่างที่การดำเนินการจัดตั้งสำนักงานยังไม่แล้วเสร็จ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนหนึ่งทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (เลขาธิการฯ) จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการฯ ตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง

๒.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมจำนวน ๑๐ คน และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๒ ง ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ต่อมาคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมจำนวน ๗ คน ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เป็นเลขาธิการฯ และประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลลงนามในสัญญาจ้างนายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เป็นเลขาธิการฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕


๒.๓ สำนักงานฯ ได้จัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๙๕,๓๕๖,๔๔๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว และต่อมาสำนักงานฯ ได้พิจารณาทบทวนวงเงินขอรับการจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากสำนักงานฯ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่มีภารกิจจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและหากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจะทำให้ภารกิจเร่งด่วนตามแผนการปฏิบัติงานหยุดชะงักไม่เป็นไปตามระยะเวลา รวมทั้งต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็วภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งขณะนี้คำขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ

๒.๔ เนื่องจากสำนักงานฯ ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจึงยังไม่สามารถคัดเลือกและบรรจุนักงานได้ตามแผนการบรรจุอัตรากำลังที่คณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเห็นชอบ ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว สำนักงานฯ จะเร่งดำเนินการคัดเลือกและบรรจุนักงานในระยะแรกรวมจำนวน ๔๙ คน เพื่อปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ การจัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติฯ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ประชาชน

๒.๕ ปัจจุบัน สำนักงานฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ยืมตัวข้าราชการ และพนักงานราชการจำนวนรวม ๖ คนมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานฯ จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐมาปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณามติให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐมาปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว ต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม)

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๐๓๓ (สุรินทร์ฯ)  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@pdpc.or.th